

Từ mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, bà Nguyễn Thị Bình liên tục bị gia đình hàng xóm khùng bố tinh thần, sức khỏe, hành hung và đánh đập. Đỉnh điểm của sự việc là bà Bình bị người hàng xóm dùng phân làm nhục ngay chôn đông người và vụ việc xúc phạm danh dự kéo dài nhiều lần, trong nhiều năm...

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Bình, 70 tuổi, hiện ở thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, phản ánh về việc bà thường xuyên bị gia đình hàng xóm lăng mạ, làm nhục, hành hung và đe dọa giết người.

Sự việc bắt nguồn từ việc tranh chấp hơn 10m² đất giữa gia đình bà Bình và gia đình vợ chồng bà Trịnh Thị Lan, ông Trần Văn Viễn. Mâu thuẫn phát sinh khi gia đình bà Bình phá dỡ nhà cũ để xây nhà mới. Khi bức tường cũ còn thì gia đình bà Lan lại xây tường mới ngay trên tường cũ của gia đình bà Bình. Bà Bình cho rằng đó là việc lấn chiếm, bắt nạt vợ chồng bà là người cao tuổi. Sự việc sau đó đã được TAND huyện Tiên Du đưa ra xét xử và bác bỏ yêu cầu đập bức tường mà gia đình ông Viễn, bà Lan xây dựng, mà giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên từ đó đến nay, gia đình bà Bình liên tục phải chịu sự khùng bố tinh thần, sức khỏe, nhiều lần bị các thành viên trong gia đình bà Lan đe dọa, hành hung và làm nhục.

Theo nội dung đơn của bà Bình gửi cơ quan chức năng, năm 2018, gia đình bà Lan đã tự ý dùng khoan bê tông phá bức tường rộng 90cm, cao 2,8m của gia đình bà Bình. Sau đó, gia đình bà Lan tiếp tục đổ rác thải và nước thải sinh hoạt sang nhà bà Bình và có những hành vi như chửi rủa, hành hung, đe dọa giết bà.

Đến tháng 3/2020, khi gia đình bà Bình đang phá nhà để tu sửa lại thì bất ngờ bà Lan sang quấy rối, xông vào hành hung, đánh đập và đe dọa giết cả nhà bà Bình. Không những vậy, gia đình bà Lan còn

XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH:

Cần xử lý dứt điểm vụ tranh chấp đất đai, ngăn chặn việc NCT bị xâm hại sức khỏe, tính mạng

■ TRƯỜNG SANG



Bà Nguyễn Thị Bình, 70 tuổi và chồng là ông Đặng Văn Hùng.

ngang nhiên lấn 10,4m² đất của gia đình bà rồi huy động anh em, họ hàng xây tường cao 4m chắn ngay trên phần đất vốn thuộc quyền sở hữu của bà rồi chằng dây thép gai quanh bức tường đó.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào lúc 6 giờ ngày 29/9/2020, khi bà Bình đang đi tập thể dục gần về đến nhà thì phát hiện bà Lan đang cầm 1 bọc phân đứng đợi ở ngoài đường. Bà Bình vội chạy vào nhà thì bà Lan đuổi theo vào tận cửa, một tay ghi đầu, một tay úp bọc phân xoa đầy mặt bà.

Sự việc trên có camera của nhà bà Bình quay lại và có anh Nguyễn Văn Soái chứng kiến sự việc. Bà Bình cũng đã nộp các đoạn clip lên Công an huyện Tiên Du, tố cáo bà Lan có hành vi làm nhục người khác. Thế nhưng không biết vì lý do gì vụ việc không được Công an huyện Tiên Du giải quyết. Bà Bình đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trong khi vụ việc xảy ra chưa

được giải quyết thì gia đình bà Lan vẫn liên tục có những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhằm vào bà Bình. Cụ thể từ năm 2021 đến nay, gia đình bà Lan đã nhiều lần dùng lời lẽ sỉ nhục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, chặn đường hành hung, đe dọa giết bà Bình ngay trước mặt nhiều người, khiến bà không dám ra ngoài một mình. Từ đó, sức khỏe, tinh thần bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bà luôn lo sợ việc mình bị hành hung, làm nhục.

Nghiêm trọng hơn, vào khoảng 22 giờ ngày 3/6/2024 vừa qua, khi đang đi bộ tập thể dục trên đường, bà Bình bị Trần Văn Hà, con trai của ông Viễn, bà Lan chạy lại dùng hai tay vỗ vào mặt và đe dọa giết người, khiến bà vô cùng hoảng loạn.

Tiếp đó, ngày 28/10/2024, bà Lan vào tận nhà bà Bình đánh, khiến bà Bình bị ngã phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Bà Bình phải nằm viện điều trị 8 ngày (theo hồ sơ bệnh án).

Đến ngày 2/12/2024, Trần Văn Hà (con bà Lan) lại tiếp tục xông vào

nhà bà Bình chửi bới, đe dọa đánh. Gia đình bà Bình khi đó tiếp tục cầu cứu các cơ quan chức năng thôn, xã.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Bình, Chủ tịch UBND xã Lạc Vệ cho biết: Vụ việc của gia đình bà Bình đã kéo dài nhiều năm. Đối với vấn đề trật tự an ninh xã hội, mâu thuẫn đánh chửi nhau thì do phía Công an xã phụ trách. Ngày 10/12/2024, Công an xã đã đưa bà Bình đi giám định sức khỏe, tinh thần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vụ việc này xã đã nhiều lần tổ chức hòa giải trong nhiều năm.

Thông tin về tranh chấp đất đai của 2 gia đình, ông Đặng Ngọc Hân, cán bộ địa chính xã cho biết, sự việc mâu thuẫn giữa gia đình bà Bình và gia đình vợ chồng ông Viễn, bà Lan, xã cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan chức năng. TAND huyện Tiên Du cũng đã xét xử về tranh chấp đất đai này và được biết là bản án cũng đã được phúc thẩm. Tuy nhiên, mâu thuẫn cũa cộ, chửi bới, mạt sát nhau vẫn còn kéo dài, mà xã theo thẩm quyền cũng chỉ là cơ quan đứng ra hòa giải giữa các bên.

Hiện vụ việc mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Bình và gia đình bà Lan vẫn đang tiếp diễn và ngày càng nghiêm trọng. Để bảo vệ quyền lợi cho công dân, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng xem xét, xử lý triệt để vụ việc. Đồng thời có những biện pháp xử lý nghiêm minh, ngăn chặn hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa tính mạng, có dấu hiệu thách thức pháp luật